



ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/ว ๑๔

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน กระทรวง/กรม

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด
ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/ว๑๐ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.น.จ. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เกี่ยวกับ
ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกำหนดให้จัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ผ่าน
การทบทวนแล้ว รวมทั้งจัดส่งรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่จะขอรับ
การสนับสนุนจากส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดทำคำของบประมาณของส่วนราชการ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ขอเรียนว่า โดยที่แนวทางและหลักเกณฑ์
การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนด
หลักการไว้ประการหนึ่งว่าให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดนำนโยบายของรัฐบาลมาเป็นกรอบหลักในการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด้วย แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรี และเมื่อมีคณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วจะต้องมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยคาดว่า
จะดำเนินการได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องนำนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตาม
หลักการข้างต้นด้วย จึงอาจส่งผลกระทบต่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
รวมทั้งการจัดส่งรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่จะขอรับการสนับสนุน
จากส่วนราชการของท่านในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ประกอบกับ

ฝ่ายเลขานุการ...

ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. จะได้เสนอปฏิทินการจัดทำแผนฯ ดังกล่าว ให้ ก.น.จ. พิจารณาทบทวนในโอกาสแรกที่จะจัดประชุมได้ จึงเห็นสมควรให้เลื่อนการจัดส่งแผนออกไปก่อน สำหรับกำหนดการจัดส่งจะแจ้งมาเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กระทรวง กรม จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบ
ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ.

ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ.

สำนักพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคฯ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๔๓, ๙๙๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๒๑